

Ngoài lực lượng Hải quân, còn có nhiều chiếc tàu Ngá chính và Hải giám Trung Quốc tham gia tập trận.



Một tàu hải giám của Trung Quốc áp sát một tàu tuần duyên của Nhật gần quần đảo Senkaku/Đáu Ngá ngày 24/09/2012.
Reuters

Hôm nay, 19/10/2012, Bắc Kinh vào đã huy động một lực lượng hùng hậu tham gia cuộc tập trận kéo dài một ngày, ở khu vực quần đảo Đáu Ngá/Senkaku, nơi có tranh chấp chủ quyền với Tokyo trên biển Hoa Đông.

Chá đác loan báo công khai vào giờ chát, lúc buổi tối hôm qua, cuộc thao diễn quân sự này của Trung Quốc đác cho là nhằm thử uy trác Nhật Bản, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng.

Theo ghi nhận của AFP, Trung Quốc đã tung vào cuộc tập trận một đội tàu hải quân gồm 11 chiếc, trong đó có một số chián hạm, cùng với 8 chiếc máy bay.

Trung Quốc phô trương lực lượng vũ trang trên biển Hoa Đông

Tác Giả: Tráng Ngháa

Thứ Sáu, 19 Tháng 10 Năm 2012 11:39

Theo Tân Hoa xã, cuộc tập trận do Hải quân Đông Hải và các đơn vị quân Trung Quốc thực hiện, cùng phối hợp với Cục Ngõ chính biên giới Hoa Đông, thuộc Bộ Nông nghiệp và Chi cục biên giới Hoa Đông, thuộc Cục Hải quân quốc gia Trung Quốc.

Chính vì thế mà ngoài lực lượng Hải quân, còn có nhiều chiếc tàu Ngõ chính và Hải giám Trung Quốc tham gia tập trận.

Nội dung phô trương thanh thế được thể hiện rõ trong nội dung các bài tập được Tân Hoa Xã loan báo là “Lực lượng Hải quân chi viện và yêu cầu cho các tàu Hải giám và Ngõ chính tiến hành tuần tra bảo vệ chủ quyền”.

Báo chí Trung Quốc cũng được huy động để loan tin về cuộc tập trận được cho là cuộc “diễn tập bảo vệ chủ quyền giữa quân và dân tại vùng biên giới và vùng trũng liên quan trên biển Hoa Đông”.

Theo AFP, Đài Truyền hình Trung Quốc CCTV đã phát đi hình ảnh một số tàu chiến và máy bay trực thăng thực hiện diễn tập.

Tuy nhiên, theo AFP, tất cả các hoạt động trên biển Hoa Đông diễn ra cuộc tập trận không được loan báo, chỉ nói chung chung là để thu hút Đông Hải (tên chính thức Trung Quốc đặt cho vùng biển này)

Tại Tokyo, chính quyền Nhật Bản dường như vẫn rất chú ý đến cuộc tập trận của Trung Quốc. Tổng thống ký nội các Osamu Fujimura thực hiện bình luận về sự kiện này, nhưng xác nhận là Nhật Bản vẫn « giám sát » các động thái của Trung Quốc.